



คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน

ปริญญาวิทยาการสารสนเทศศษุภบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ)

ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนักบริหารการศึกษาอาชีพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นผู้ที่มีผลงานด้านแนวคิดและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาหลายอย่าง โดยเฉพาะด้านอุดมศึกษา เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยหลายแห่ง ทั้งมหาวิทยาลัยเปิดและมหาวิทยาลัยปิด สำหรับมหาวิทยาลัยปิดมีทั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะทางและมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

คุณูปการที่ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั้นสูงยิ่ง เริ่มตั้งแต่การเป็นประธานกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย กำหนดแนวคิดรูปแบบมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับและเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี วางระบบบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งระบบบริหารทั่วไปและระบบบริหารวิชาการ จนทำให้มหาวิทยาลัยบรรลุความเป็นเลิศในหลาย ๆ ด้านในระยะเวลาอันสั้น เป็นต้นว่า มีอัตราส่วนคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงสุดในประเทศ ทั้ง ๆ ที่เป็นสาขาวิชาที่ขาดแคลน และอยู่ต่างจังหวัด สามารถเปิดสอนทุกระดับปริญญาใน ๕ ปีแรกของการเริ่มดำเนินการ และมีบัณฑิตทุกระดับปริญญา ใน ๑๐ ปีแรกของการจัดตั้ง ด้วยคุณภาพของอาจารย์ ทำให้มหาวิทยาลัยได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในระดับต้น ๆ ของประเทศ ทั้ง ๆ ที่เป็นมหาวิทยาลัยใหม่และมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง และจากการจัดอันดับล่าสุดของนิตยสาร Asia Week มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก็ได้รับการจัดเป็นอันดับ ๓๕ ของมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่ดีที่สุดในเอเชีย

ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นผู้นำเอาระบบ Teleconference มาใช้ในการบริหารและการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการให้มีโครงการการศึกษา ไร้พรมแดน เปิดและเป็นประธานจัดทำหลักสูตรของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจน จัดตั้งหน่วยผลิตสื่อประสมเพื่อเป็นฐานในการผลิตสื่อประสมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในระบบปรกติ และการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่

ด้วยคุณูปการที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในทุก ๆ ด้าน ทั้งที่ได้กล่าวแล้วและไม่ได้กล่าว จนทำให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง เป็นแบบอย่างของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรมอบปริญญาวิทยาการสารสนเทศศษุภบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) แก่ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
